



Thông Tin Khẩn Cấp của Học Sinh

Office of Student and Family Support and Engagement
Montgomery County Public Schools
Rockville, Maryland 20850

MCPS Form 565-1
Tháng 8, 2017
TRANG 1 CỦA 2

HƯỚNG DẪN: Yêu cầu kiểm lại cho bất cứ thay đổi nào và gửi mẫu đơn này lại trường con quý vị càng sớm càng tốt.

TÊN HỌC SINH (HỌ, TÊN, TÊN LÓT)			TÊN THEO Ý THÍCH HỌC SINH		
SỐ ID HỌC SINH	LỚP	PHẦN	THẦY GIÁO LỚP CHÍNH		
DIỆN THOẠI CHÍNH	NGÀY SANH	LỚP 6-12 THỜI MYTRBS (XEM NGƯỢC) <input type="checkbox"/> KHÔNG THỂ THAM GIA		CHỈ CÁC LỚP 11-12 THỜI <input type="checkbox"/> ĐỪNG CUNG CẤP THÔNG TIN LIÊN LẠC VỚI NHỮNG ĐOÀN TUYỂN MỘ QUÂN ĐỘI.	
ĐỊA CHỈ NHÀ		NGÔN NGỮ NÓI TẠI NHÀ		NGÔN NGỮ ƯA CHUYỆN ĐỂ LIÊN LẠC <input type="checkbox"/> ANH VĂN <input type="checkbox"/> TIẾNG VIỆT <input type="checkbox"/> PHÁP <input type="checkbox"/> TRIỀU TIẾN <input type="checkbox"/> TÂY BAN NHA <input type="checkbox"/> TIẾNG HOA <input type="checkbox"/> AMHARIC	
EM HỌC SINH PHỤ THUỘC GIA ĐÌNH CỦA MỘT THÀNH VIÊN CỦA LỰC LƯỢNG QUÂN ĐỘI (TOÀN THỜI GIAN), HẢI QUÂN, KHÔNG QUÂN, THỦY QUÂN LỤC CHIẾN, CẢNH VIÊN BỜ BIỂN, QUÂN ĐỘI VỆ BINH QUỐC GIA, HAY LỰC LƯỢNG DỰ TRỮ (QUÂN ĐỘI, QUÂN ĐỘI VỆ BINH QUỐC GIA HOA KỲ, QUÂN ĐỘI VỆ BINH KHÔNG GIAN HOA KỲ, HẢI QUÂN, KHÔNG QUÂN, THỦY QUÂN LỤC CHIẾN, HAY CẢNH VIÊN BỜ BIỂN)? <input type="checkbox"/> CÓ <input type="checkbox"/> KHÔNG					
TÊN CỦA NGƯỜI LỚN CÓ TRÁCH NHIỆM (HỌ, TÊN, TÊN LÓT) (LIÊN LẠC THỨ NHẤT)			TÊN CỦA NGƯỜI LỚN CÓ TRÁCH NHIỆM (HỌ, TÊN, TÊN LÓT)		
DIỆN THOẠI SỐ		CELL PHONE		DIỆN THOẠI SỐ	
E-MAIL:		SỐ ĐIỆN THOẠI CẦM TAY:			
E-MAIL:			E-MAIL:		
LIÊN HỆ VỚI HỌC SINH: <input type="checkbox"/> MẸ <input type="checkbox"/> CHA <input type="checkbox"/> GIÁM HỘ <input type="checkbox"/> KHÁC (GHI RÕ)			LIÊN HỆ VỚI HỌC SINH: <input type="checkbox"/> MẸ <input type="checkbox"/> CHA <input type="checkbox"/> GIÁM HỘ <input type="checkbox"/> KHÁC (GHI RÕ)		
NẾU TRƯỜNG KHÔNG LIÊN LẠC ĐƯỢC VỚI NGƯỜI LỚN CÓ TRÁCH NHIỆM, NGƯỜI ĐỂ TRƯỜNG LIÊN LẠC TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP LÀ—TÊN (HỌ, TÊN):					
SỐ ĐIỆN THOẠI		DIỆN THOẠI CẦM TAY		E-MAIL:	
LIÊN HỆ VỚI HỌC SINH:					
NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI EM HỌC SINH SAU KHI TAN TRƯỜNG—TÊN (HỌ, TÊN): (NẾU CÓ NGƯỜI KHÁC NGOÀI NHỮNG NGƯỜI LỚN CÓ TRÁCH NHIỆM KẾ TRÊN)					
ĐỊA CHỈ:					
SỐ ĐIỆN THOẠI		DIỆN THOẠI CẦM TAY		E-MAIL	
LIÊN HỆ VỚI HỌC SINH:					
BÁC SĨ/NGƯỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ Y TẾ CÓ CHỨNG NHẬN LIÊN LẠC: (TÊN)			BÁC SĨ/NGƯỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ Y TẾ CÓ CHỨNG NHẬN ĐIỆN THOẠI:		
LIÊN LẠC NHÀ SĨ/NHÂN VIÊN VỆ SINH NHA KHOA: (TÊN)			SỐ ĐIỆN THOẠI NHÀ SĨ/NHÂN VIÊN VỆ SINH NHA KHOA:		
NHÀ THUƠNG CHỌN LỰA:					
BẢO HIỂM SỨC KHỎE: <input type="checkbox"/> CÓ <input type="checkbox"/> KHÔNG (NẾU CÓ, GHI VÀO MỘT KHUNG) <input type="checkbox"/> CÁ NHÂN <input type="checkbox"/> LỰA CHỌN VỆ Y TẾ (MEDICAL ASSISTANCE-HỖ TRỢ Y TẾ) <input type="checkbox"/> CARE FOR KIDS-CHĂM SÓC CHO TRẺ EM					
NHÂN VIÊN TRƯỜNG HỌC SẼ LO VIỆC CẤP CỨU VÀ/HAY ĐEM CON QUÝ VỊ ĐẾN BÁC SĨ HOẶC NHÀ THUƠNG ĐIỀU TRỊ KHẨN CẤP TRONG TRƯỜNG HỢP CẦN THIẾT VÀ TRƯỜNG KHÔNG LIÊN LẠC ĐƯỢC VỚI NHỮNG NGƯỜI LỚN GHI TRÊN. (ĐOÀN CẤP CỨU SẼ ĐẾN NẾU CẦN THIẾT TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP.)					
HỌC SINH CÓ BỊ DỊ ỨNG KHI BỊ ONG ĐỘT KHÔNG? <input type="checkbox"/> CÓ <input type="checkbox"/> KHÔNG THÔNG TIN PHỤ TRỢ:					
EM HỌC SINH CÓ DỊ ỨNG VỚI BẤT CỨ THUỐC NÀO KHÔNG? <input type="checkbox"/> CÓ <input type="checkbox"/> KHÔNG THÔNG TIN PHỤ TRỢ:					
CON QUÝ VỊ CÓ DỊ ỨNG NÀO KHÁC KHÔNG? <input type="checkbox"/> CÓ <input type="checkbox"/> KHÔNG THÔNG TIN PHỤ TRỢ:					
EM HỌC SINH CÓ ĐEM THEO TRONG NGƯỜI EPINEPHRINE AUTO-INJECTOR KHÔNG? <input type="checkbox"/> CÓ <input type="checkbox"/> KHÔNG (NẾU CÓ, XIN ĐIỀN ĐƠN MCPS 525-14 VÀ GỌI LẠI TRƯỜNG)					
EM CÓ MANG TRONG NGƯỜI BẤT CỨ LOẠI THUỐC KHẨN CẤP NÀO KHÁC KHÔNG (NHƯ THUỐC HÍT BỆNH SUYỄN)? <input type="checkbox"/> CÓ <input type="checkbox"/> KHÔNG NẾU CÓ, XIN ĐIỀN ĐƠN MCPS 525-13 VÀ GỌI LẠI TRƯỜNG)					
CÓ BẤT CỨ QUAN TÂM Y TẾ NÀO KHÁC MÀ QUÝ VỊ MUỐN CHIA SẺ VỀ EM HỌC SINH NÀY KHÔNG? (NHƯ SUYỄN HAY KHÓ KHẨN THỞ, TIỂU ĐƯỜNG, ĐỘNG KINH, HAY VẤN ĐỀ NÀO KHÁC? <input type="checkbox"/> CÓ <input type="checkbox"/> KHÔNG NẾU CÓ (XIN GHI RÕ)					
EM HỌC SINH CÓ TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE MÀ CÓ THỂ CẦN ĐƯỢC CHĂM SÓC KHẨN CẤP KHÔNG? <input type="checkbox"/> CÓ <input type="checkbox"/> KHÔNG NẾU CÓ (XIN GHI RÕ)					
THUỐC HIỆN ĐANG UỐNG: (TÙY Ý):					
EM HỌC SINH CÓ CẦN PHẢI UỐNG THUỐC THƯỜNG TẠI TRƯỜNG KHÔNG? <input type="checkbox"/> CÓ <input type="checkbox"/> KHÔNG (NẾU CÓ XIN ĐIỀN ĐƠN MCPS 525-13 VÀ GỌI LẠI TRƯỜNG)					
Tên Phụ Huynh/Giám Hộ (Viết chữ in)		Chữ Ký Phụ Huynh/Giám Hộ		Ngày	

CHỈ Dành cho Các Học Sinh Lớp 6 đến Lớp 12

Thông Tin Cho Phụ Huynh/Giám Hộ của Các Học Sinh Trường Cấp II và Cấp III về Bản Thăm Dò Ý Kiến Tuổi Trẻ và Thuốc Lá tại Maryland và Hành Vi Nguy Hiểm

Phần đơn này là để thông báo quý vị về Bản Thăm Dò Ý Kiến Tuổi Trẻ và Thuốc Lá tại Maryland và Hành Vi Nguy Hiểm (MYTRBS) và phương thức để làm theo nếu quý vị **KHÔNG** muốn con quý vị tham gia trong bản thăm dò ý kiến MYTRBS.

Trường con quý vị có thể tham gia trong MYTRBS, do Maryland Department of Health and Mental Hygiene (DHMH) tổ chức với sự cộng tác của Maryland State Department of Education (MSDE) và Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Bản thăm dò ý kiến được CDC phát họa để nhận diện những hành vi nguy hiểm mà gồm có những hành động an toàn như dùng mũ che đầu và dây nịt; sức khỏe tâm lý và tinh thần chán nản; dùng thuốc lá, rượu, hay các chất thuốc khác; dinh dưỡng và sinh hoạt thể thao; và các hành động tình dục.

Bản thăm dò ý kiến được phát họa để bảo vệ sự bảo mật cá nhân của con quý vị. Bản thăm dò ý kiến được giữ kín và **các học sinh sẽ không viết tên các em trên bản thăm dò ý kiến**. Sẽ không có tên trường học hay tên học sinh để cập đến trong thông báo của kết quả.

Trả lời bản thăm dò là tự nguyện. Nếu con quý vị không cảm thấy thoải mái khi trả lời một câu hỏi, em có thể bỏ qua câu hỏi đó. Nếu con quý vị không tham dự, sẽ không có hành động nào đối với trường học, quý vị, hay con quý vị. Ngoài ra, học sinh có thể ngưng tham dự trong bản thăm dò ý kiến tại bất cứ điểm nào mà sẽ không bị phạt.

Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào về quyền của con quý vị như là tham dự trong bản thăm dò ý kiến này, hay nếu quý vị cảm thấy con quý vị sẽ bị tổn thương khi tham gia, yêu cầu gọi số điện thoại miễn phí 1-877-878-3935, để lại lời nhắn gồm tên và số điện thoại của quý vị, và sẽ có một người gọi lại cho quý vị ngay sau đó. Để biết thêm chi tiết về bản thăm dò ý kiến, xin xem www.cdc.gov/HealthyYouth/.

Nếu quý vị KHÔNG muốn con quý vị tham gia trong bản thăm dò ý kiến, (1) yêu cầu hoàn tất phần phía trước đơn mà chỉ định "MYTRBS- Không Thể Tham Gia," (2) gửi lại đơn Thông Tin Khẩn Cấp của Học Sinh của con quý vị lại trường học em.

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Q. Tại sao Bản Thăm Dò Ý Kiến về Tuổi Trẻ và Thuốc Lá tại Maryland và Hành Vi Nguy Hiểm được phát hành?

A. DHMH tại Maryland và MSDE sẽ dùng các kết quả của MYTRBS để (1) theo dõi những hành vi nguy cơ sức khỏe giữa các học sinh trung học cấp II và cấp III thay đổi ưu tiên với thời gian; (2) thẩm định ảnh hưởng của sự cố gắng toàn tiểu bang và địa phương để ngăn ngừa những hành vi nguy cơ sức khỏe; và (3) phát triển chính sách và chương trình giáo dục y tế tại trường học.

Q. Các câu hỏi có nhạy cảm không?

A. Một số các câu hỏi có thể được một số quận, trường học, hay phụ huynh xem là nhạy cảm. Tất cả những câu hỏi này được trình bày trong một đường lối thẳng thắn và nhạy cảm và do CDC phát họa. Những phạm vi đề tài gồm việc xử dụng mũ che đầu và dây nịt; sức khỏe tâm lý và tinh thần chán nản; dùng thuốc lá, rượu, hay các chất thuốc khác; dinh dưỡng và sinh hoạt thể thao; và các hành động tình dục.

Q. Tên của các học sinh sẽ được dùng hay liên kết với bản phỏng vấn?

A. Không. Bản thăm dò ý kiến được phát họa để bảo vệ sự kín đáo của con quý vị. Bản thăm dò ý kiến được giáo chức đã được huấn luyện chuyên môn thi hành. Học sinh không viết tên của em trên bản thăm dò ý kiến. Khi học sinh hoàn tất bản thăm dò ý kiến, các em sẽ đặt bản thăm dò ý kiến đã hoàn tất trong một hộp lớn hay bao thơ.

Q. Các học sinh có được theo dõi để xem nếu thái độ của các em thay đổi?

A. Không. Các học sinh mà tham dự không thể bị theo dõi vì thông tin cá nhân không được thu thập.

Q. Làm cách nào các em được chọn để tham gia trong bản thăm dò ý kiến?

A. Khắp tiểu bang, khoảng 360 trường học và 85,000 học sinh được chọn tham gia. Những trường học được chọn ngẫu nhiên, và rồi các lớp học tại các trường chọn lọc được chọn ngẫu nhiên. Tất cả học sinh trong một lớp học được chọn lọc có thể tham gia.